



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พระเทพฯเสด็จงาน"ซุ้ร้กการอ่าน-ภาษาไทยเข้มแข็ง"

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานโครงการร้กการอ่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมว่า มศว จัดทำโครงการร้กการอ่านโดยการทำงานในลักษณะบูรณาการทำงานกับภาควิชาภาษาไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน การส่งเสริมเพื่อให้เด็กและคนในสังคมร้กการอ่านต้องทำในลักษณะที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงองค์ความรู้ กิจกรรม เนื้อหาต่างๆ เข้ากันให้ได้ทั้งนี้การส่งเสริมร้กการอ่านนั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงได้ให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาร่วมศึกษาและวิจัยในเรื่องนี้ด้วย

"กิจกรรมในช่วงแรกของโครงการร้กการอ่านจะให้นิสัยและบุคลากรมศว อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฟัง เป็นการส่งเสริมเรื่องจิตอาสาได้อีกทางหนึ่ง และหนังสือที่เลือกอ่านนั้นต้องเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้เราฉบับที่กเทปเสียงการอ่านหนังสือแล้วส่งไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การอ่านหนังสือให้ผู้ป่วยหรือบัณฑิตกเป็นเทปให้คนตาบอดนั้นไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ผู้ป่วยหรือคนตาบอดเท่านั้น คนที่เข้าร่วมโครงการจะค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนร้กการอ่านและหากทำอย่างต่อเนื่อง 21 วันคนๆ นั้นจะมีพฤติกรรมร้กการอ่าน"

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ยังมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งนิสัยและบุคลากรมศว ต้องไปส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ โดยการอ่านหนังสือให้ฟังและสอนให้เด็กอ่าน โรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ต่างๆ ไม่ควรจะเป็นเพียงแค่สถานรักษาพยาบาล แต่ควรจะเป็นแหล่งความรู้เพื่อขจัดความไม่รู้ในตัวมนุษย์ด้วย และในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ทางมศวได้กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางผู้บริหารจึงได้กำหนดจัดงานขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ทั้งนี้สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาร่วมงานและบรรยายเรื่องร้กการอ่านและภาษาไทยเข้มแข็ง